



คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ที่ ๘ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่าน  
ในสัดส่วนผู้แทนองค์กรเกษตรกรแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มีคำสั่งที่ ๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่าน ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยต่อมา นายรัฐภูมิ ชันสลิ และนายบัณฑิต สวยงาม อนุกรรมการในสัดส่วนผู้แทนองค์กรเกษตรกรได้ลาออกจากการเป็นอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่าน จึงทำให้อนุกรรมการฯ จังหวัดน่านว่างลง ๒ ตำแหน่ง ซึ่งตามประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้มีสำรองรายชื่อในสัดส่วนผู้แทนองค์กรเกษตรกรได้ ๒ รายชื่อ สำนักงานฯ จึงได้เสนอรายชื่อนายสนิห มณเฑียร ซึ่งเป็นสำรองผู้แทนองค์กรเกษตรกรลำดับที่ ๑ และนางภิญญาดา โพธิ์ทรง ซึ่งเป็นสำรองผู้แทนองค์กรเกษตรกรลำดับที่ ๒ เป็นอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่าน แทนตำแหน่งที่ว่างลง นั้น

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จึงแต่งตั้งอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่าน ในสัดส่วนผู้แทนองค์กรเกษตรกรแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้

๑. แต่งตั้งนายสนิห มณเฑียร แทนนายรัฐภูมิ ชันสลิ
๒. แต่งตั้งนางภิญญาดา โพธิ์ทรง แทนนายบัณฑิต สวยงาม

โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน และให้มีอำนาจหน้าที่ ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ ๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรชัย เบาจรรรยา)

ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร



คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ที่ 30 /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพะเยา

ในสัดส่วนผู้แทนองค์กรเกษตรกรแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มีคำสั่งที่ ๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพะเยา ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยต่อมานายยุทธศักดิ์ ยารังษี อนุกรรมการในสัดส่วนผู้แทนองค์กรเกษตรกรได้ลาออกจากการเป็นอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพะเยา จึงทำให้อนุกรรมการฯ จังหวัดพะเยา ว่างลง ๑ ตำแหน่ง ซึ่งตามประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้มีสำรองรายชื่อในสัดส่วนผู้แทนองค์กรเกษตรกรได้ ๒ รายชื่อ สำนักงานฯ จึงได้เสนอรายชื่อนางชิน ใจเย็น ซึ่งเป็นสำรองผู้แทนองค์กรเกษตรกรลำดับที่ ๑ เป็นอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่างลง นั้น

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จึงแต่งตั้ง นางชิน ใจเย็น เป็นอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพะเยา ในสัดส่วนผู้แทนองค์กรเกษตรกร แทน นายยุทธศักดิ์ ยารังษี ผู้แทนองค์กรเกษตรกร ที่ลาออก โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนและให้มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ ๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรชัย เบ้าจรรยา)

ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

